

ชื่อเรื่อง	: อนุชนกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กรณีศึกษา : อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง
ผู้จัดทำ	: ยุหนะ จะลี
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม- แม่คิกลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: ศาสนาจารย์ ดร.ดำรงไท อุปเงิน
วันที่อนุมัติผลงาน	: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2552
จำนวนหน้า	: 62 หน้า
คำสำคัญ	: อนุชน ประกาศ ข่าวประเสริฐ พระเยซูคริสต์

#### บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์เรื่อง “อนุชนกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กรณีศึกษา อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง สังกัดคริสตจักรภาคที่ 3 ลำปาง สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพราะผู้เขียนพันธกิจนิพนธ์นี้ ประสงค์จะทราบข้อมูลจากอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง เท่านั้น นอกจากการศึกษาโดยการออกแบบสอบถามแล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งสรุปเนื้อหาพันธกิจนิพนธ์พอสังเขปได้ ดังนี้

**บทที่ 1** เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการศึกษาค้นคว้า ขอบเขตของการศึกษา และคำนิยามศัพท์เฉพาะของการเขียนพันธกิจนิพนธ์เรื่องอนุชนกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กรณีศึกษา อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ในฐานะที่ผู้เขียนพันธกิจนิพนธ์เป็นศิษยาภิบาลฝ่ายอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง มีความประสงค์จะทราบข้อมูลเรื่องอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง กับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ให้มีทักษะและมีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แก่ผู้อื่น

**บทที่ 2** เป็นการศึกษาถึงพันธกิจด้านการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ โดยอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ประกอบด้วยประวัติคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ประวัติอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง และ อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง กับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ระหว่างปี ค.ศ. 2002 – ค.ศ. 2008 ซึ่งการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง นี้ มีทั้งการประกาศ ที่อนุชนเป็นผู้จัดทำโครงการ การประกาศ โดยการร่วมกับสมาชิกคริสตจักร และประกาศ โดยการร่วมกับคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อการประกาศ อื่นๆ ที่ไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามหน่วยงานราชการ บ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศูนย์อนุรักษ์ และในโรงเรียน เนื่องในเทศกาลสำคัญๆ

**บทที่ 3** เป็นการศึกษาโดยการออกแบบสอบถาม จำนวน 26 ชุด เกี่ยวกับเรื่องอนุชนกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ กรณีศึกษา อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง และศึกษาถึงความคิดเห็นของอนุชนต่อทัศนะเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการออกแบบสอบถาม เป็นแนวทางในการสนับสนุน เสริมสร้าง ผลักดัน และกระตุ้นให้อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ที่มีประสิทธิภาพ

**บทที่ 4** เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้รับจากอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ซึ่งทำให้ทราบพันธกิจอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง กับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และทัศนะของอนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน แม้คริสตจักรจะไม่มีแผนพันธกิจด้านการประกาศ ที่ชัดเจน อนุชนก็สามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ โดยอุปสรรคที่ทำให้อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เป็นเพราะอนุชนไม่กล้าที่จะประกาศ ไม่มีความรู้เรื่องพระคัมภีร์ และไม่มีความรู้วิธีการประกาศ ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง ในการประกาศ คือ การได้รับแรงกระตุ้นจากคริสตจักร และเพื่อน ทั้งนี้ อนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปาง มีความเห็นว่าวิธีการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ดีที่สุดในคริสตจักรที่ 1 ลำปาง คือ การเป็นพยาน การจัดนมัสการฟื้นฟู การแจกใบปลิว และการประกาศ ด้วยวิธีสัมพันธ์รัก ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะของผู้เขียนพันธกิจนิพนธ์ต่ออนุชนคริสตจักรที่ 1 ลำปางกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ คือ อนุชนควรได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ควรจัดให้มีกลุ่มเซลล์เปิดสำหรับอนุชนที่ศึกษา และทำงานในต่างจังหวัด ควรมีการกระตุ้นอนุชนให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แก่ผู้อื่น โดยอาจใช้ชื่อโครงการว่า “หนึ่งคนนำหนึ่งชีวิตในหนึ่งปี” และสอนให้อนุชนใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) อย่างเป็นประโยชน์ เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ อันเป็นการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์ทรงบัญชามอบหมาย